

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

‘บาทแข็ง’สกัดไม่อยู่ กรุงเทพฯฟื้นรูปหน้าแตะ29บ.



นายตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน
โกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แถลง
ข่าวในหัวข้อ “2021 :ตลาดเงินปีฉลูจะเลืศหรู หรือ
ราบเรียบ” ว่า แนวโน้มตลาดการเงินในปี 2564 โดย
ธนาคารมองว่า มีปัจจัยชี้้นำที่ส่งผลต่อค่าเงินบาท จาก
นโยบายของสหรัฐฯที่มีบทบาทสำคัญในการทำเงิน
ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของ
ไทยอยู่ในระดับสูงสามารถรับมือกับการไหลออกอย่างรวดเร็วของเงินทุน

ขณะเดียวกันมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะช่วยลดความผันผวนของ
ค่าเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารได้ประมาณการว่าในปีหน้าค่าเงินบาทของไทยจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ
29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา และการกระจายวัคซีน
อย่างทั่วถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การปิดเมืองและบทสรุปของการออก
จากกลุ่มยูโรของอังกฤษ หรือ Brexit เป็นต้น

นายตรรกคาดว่า ธปท.จะมุ่งเน้นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยืดหยุ่นสนับสนุนการ
กระจายสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ขีดความสามารถในการลดดอกเบี้ยนโยบายมี
จำกัด พร้อมคาดว่า ในปี 2564 กนง. จะยังคงตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% แต่ความเสี่ยงด้านขาด
ของเศรษฐกิจยังมีสูงท่ามกลางความไม่แน่นอนซึ่งมีจุดเปราะบางสำคัญอยู่ที่การจ้างงานและหนี้
ภาคครัวรัวที่ยังคงมีอยู่สูง

“การลดดอกเบี้ยของ ธปท. ประสิทธิภาพอาจไม่ได้ดี เท่าวิธีการอื่นมองว่า ธปท. จะเน้น
ไปที่การกระจายสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงมาตรการดูแลค่าเงินไม่ให้แข็งค่า
จนเกินไป เพราะธปท. พยายามไม่ให้บาทแข็งค่าเหมือนกับปี 2562 ที่แข็งค่าขึ้นสูง 7-8% เพราะจะ
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทย สำหรับมุมมองผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคาดว่า ผลตอบแทนระยะ
สั้นอยู่ระดับคงที่ ทำให้ยังไม่มีปัจจัยบวกต่อการปรับตัวขึ้นของพันธบัตรระยะสั้น แต่พันธบัตร
ระยะยาวมีแนวโน้มว่าผลตอบแทนจะสูงขึ้น” นายตรรก กล่าว

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2564 โดยการประมาณการของวิจัยกรุงศรี คาดว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) จะมีอัตราการขยายตัวได้ที่ประมาณ 3.3% จากในปี 2563 ที่
คาดว่าจะหดตัวติดลบอยู่ที่ -6.4% ส่วนการส่งออกจะมีการขยายตัวได้ที่ 4.5% จากในปีนี้ที่คาดว่า
จะหดตัวติดลบ -7.5% การนำเข้า ขยายตัวที่ประมาณ 6.5% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมี
จำนวน 4 ล้านคน จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 6.7 ล้านคน

มีรายงานแจ้งว่า ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้อปท. เตรียมเปิดเผยสถานการณ์และความคืบหน้าของมาตรการดูแลค่าบาทที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ และเตรียมเปิดเผยมาตรการเพิ่มซึ่งจะออกมาเป็นแพ็คเกจในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอัตราแลกเปลี่ยนไทย หลังจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่แข็งค่าขึ้นมาก(แตะราว 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)จากความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโควิด-19และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

แนะปลูกถั่วเหลืองหลังนาบำรุงดิน-กำไรงาม

นางอิสราภรณ์ ชัยภุณา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา(สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า ถั่วเหลืองนับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในประเทศ และตลาดต้องการสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังทำนา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยแต่ละปีการผลิตถั่วเหลืองเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ 2 ฤดู คือ ฤดูฝนจะปลูกช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน และถั่วเหลืองฤดูแล้งเริ่มในเดือนธันวาคม - กลางเดือนมกราคม ของปีถัดไปและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป

สำหรับจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองประมาณ 9,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกอันดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพดินร่วนเหนียวปนทราย มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโต สภาพความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม มีแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอ.ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ และอ.คอนสาร ซึ่งช่วงเดือนธันวาคม เริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง สศท.5 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตและต้นทุนถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังฤดูการทำนาปี) ของจ.ชัยภูมิ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60,มข.35 และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 25-30 บาท/กิโลกรัมซึ่งปลูกด้วยวิธีการหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 90-110 วัน ให้ผลผลิตรวม 868 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยความชื้น 14.5% เฉลี่ย 19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 3,990 บาท/ไร่/รอบการผลิต คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,163 บาท/ไร่/รอบการผลิต ด้านสถานการณ์ตลาด ส่วนใหญ่จะจำหน่ายในลักษณะเมล็ดแห้งให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป และบางส่วน เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไปได้ สศท.5 จึงขอเชิญชวนและส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดี เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นปลูกเพียง 4 เดือน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูงราคาดีเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และยังเป็นพืชที่ช่วยบำรุงคุณภาพดินที่จะส่งผลให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้น